

ที่ ศอ. ๔๓๓ /2564



ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

เลขรับที่ 3044

วันที่ 21 ก.ย. 2564 เวลา 11.50 น.

19 กันยายน 2564

เรื่อง ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก
เข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2564

เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลกขึ้น
เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนีตรงกับวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ทางศูนย์วิจัยฯ ได้สรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคล
องค์กรที่ท่านคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์ ทั้งการรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกัน การดูแล
รักษา ตลอดจนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคมและการไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในการนี้ศูนย์วิจัยฯ จึงขอความร่วมมือจากท่าน เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร ที่ทำงานด้านเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิฯ และเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประกอบไปด้วยรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม
สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น
ครอบครัวดีเด่น และชมรมฯ หรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น ทั้งนี้กรุณาส่งผลงานพร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 พร้อมนี้ได้แนบหลักเกณฑ์การพิจารณา มาด้วยแล้ว

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และ
ขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. สายสม วงศาอุทกขณ์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ประสานงาน นายสมชาติ ทาแกง

โทรศัพท์ 0 2251 6711 - 5 ต่อ 119

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

แพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ สังคม สื่อสร้างสรรค์ สถานประกอบการ สถาบันการศึกษา
ครอบครัว องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น และชมรมหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อ ดังนี้

1. บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
เป็นแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำงานด้านเอดส์ มากกว่า 5 ปี ลักษณะเด่นของงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์ทั้งด้านการดูแล รักษา และการป้องกัน
2. บุคคลดีเด่นด้านสังคม มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
เป็นบุคคลที่ทำงานด้านเอดส์ มากกว่า 5 ปี ลักษณะเด่นของงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์
รวมถึงงานสังคมสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
3. สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
เป็นสื่อที่เสนอข้อมูล ข่าวสารด้านเอดส์ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และสังคม
และลักษณะเด่นของสื่อที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์
4. สถานประกอบการดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
เป็นสถานประกอบการ ที่ไม่บังคับตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ไม่เลิกจ้างหากมีพนักงานติดเชื้อเอชไอวี
และลักษณะเด่นของงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์
5. สถาบันการศึกษาดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
เป็นสถานบันการศึกษา ที่มีการณรงค์ป้องกัน และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านเอดส์
ให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา และลักษณะเด่นของงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์
6. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
เป็นองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น มีการรณรงค์ป้องกัน ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์ให้กับชุมชน
และสังคม รวมถึงการสนับสนุนและให้การสงเคราะห์งบประมาณและการช่วยเหลือ และลักษณะเด่น
ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์
7. ครอบครัวดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
เป็นครอบครัวที่มีความเอื้ออาทรกับสมาชิกในครอบครัว มีความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน
สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านเอดส์ให้กับชุมชนและสังคม และลักษณะเด่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์
8. ชมรมหรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
เป็นชมรมฯ หรือกลุ่ม ที่มีการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก และมีการส่งเสริม รณรงค์ป้องกัน ให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเอดส์ให้กับชุมชนและสังคม และลักษณะเด่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอดส์